

# ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และคาดการณ์ผลความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหราชอาณาจักร



นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ได้คว้าชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ด้วยคะแนน 273 เสียง โดยทางด้านนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีและกล่าวว่า สหรัฐฯ เป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหราชอาณาจักร และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันทั้งในประเด็นภาวะโลกร้อน การค้า และความมั่นคง

นักวิเคราะห์ ได้วิเคราะห์ถึงชัยชนะของนายโจ ไบเดน ที่จะส่งผลต่อสหราชอาณาจักร ภายหลังจากสหราชอาณาจักร ออกจากการเป็นสมาชิกของ EU (Brexit) ว่า สหรัฐฯ ภายใต้อำนาจของนายโจ ไบเดน นั้น ยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรทั้งทางด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการค้า อย่างไรก็ตาม นายโจ ไบเดน ไม่ได้สนับสนุนการออกจากการเป็นสมาชิก EU ของสหราชอาณาจักร และเคยออกมาเตือนสหราชอาณาจักรก่อนหน้านี้ในประเด็นกฎหมายการค้าภายในของสหราชอาณาจักร (Internal Market Bill) ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างสาธารณรัฐไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ (Good Friday Agreement) ซึ่งหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ก็จะขัดต่อข้อตกลง Withdrawal Agreement ที่สหราชอาณาจักรและ EU ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สภาขุนนาง (House of Common) ได้มีการพิจารณาตัวบทใน Internal Market Bill และมีมติให้ตัดข้อบทในส่วนที่ให้อำนาจรัฐมนตรีในการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะนำไปสู่การขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยคะแนน 433 ต่อ 165 เสียง และมีมติให้ตัดส่วนที่จะขัดต่อ Withdrawal Agreement ในส่วนที่เกี่ยวกับไอร์แลนด์เหนือ ด้วยคะแนน 407 ต่อ 148 เสียง โดยโฆษกรัฐบาลได้ออกมาแถลงว่า รัฐบาลจะนำกฎหมายดังกล่าวกลับสู่การพิจารณาของสภาล่าง (House of Common) อีกครั้งในเดือนธันวาคม โดยได้ย้ำว่ากฎหมายนี้มีความสำคัญในการปกป้องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของระบบการค้าภายในของสหราชอาณาจักร และยังนำไปสู่สันติภาพในไอร์แลนด์เหนืออีกด้วย

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

**ข้อมูลเพิ่มเติม** สหรัฐฐา เป็นคู้ค้ำสำคัญอันดับที่ 2 ของสหราชอาณาจักร รองจาก EU ในขณะที่ สหราชอาณาจักร เป็นคู้ค้ำสำคัญอันดับที่ 7 ของสหรัฐฐา โดยมูลค่าการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐฐา ในปี 2562 มีมูลค่า 220,000 ล้านปอนด์ ซึ่งการจัดทำความตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐฐา นั้น จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร (เช่น ซีส เนือว้าว เนือแกะ) สก้อตวิสกี้ รถยนต์ และเซรามิก จากการลดอัตราภาษีหรือยกเลิกภาษีสำหรับสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกไปยังสหรัฐฐา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เห็นว่า การทำความตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐฐา ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสหรัฐฐา คนใหม่นั้น อาจจะไม่ไ้เกิดขึ้นรวดเร็วนัก เนื่องจากผู้นำสหรัฐฐา อาจจะไม่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูธุรกิจภายในประเทศจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะให้ความสำคัญกับการทำความตกลงทางการค้ากับต่างประเทศ รวมทั้งการปรับความสัมพันธ์กับ EU ก่อนทำความตกลงทางการค้ากับสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักร ต้องตัดสินใจว่าจะนำประเด็นกฎหมาย Internal Market Bill ของสหราชอาณาจักร ที่เกี่ยวกับไอร์แลนด์เหนือที่อาจจะขัดต่อข้อตกลง Withdrawal Agreement ที่สหราชอาณาจักรและ EU ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้กลับมาพิจารณาในสภา ในต้นเดือนธันวาคมอีกครั้งหรือไม่ ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหรัฐฐา ภายใต้การนำของผู้นำสหรัฐฐา คนใหม่

ที่มา: BBC News และ This is Money

**ความเห็น สดต.** สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป (EU) ได้มีการเจรจาความตกลงการค้าอีกครั้งในสัปดาห์นี้ โดยนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ยังคงย้าว่าสหราชอาณาจักรต้องการความตกลงทางการค้ากับ EU ในรูปแบบเดียวกับความตกลงการค้าเสรีระหว่าง EU กับแคนาดา และทั้งนี้สหราชอาณาจักรก็พร้อมที่จะออกจาก EU โดยไม่มีข้อตกลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ทางด้านนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน (ประธานคณะกรรมการยุโรป) ได้กล่าวภายหลังจากการหารือทางโทรศัพท์กับ นายบอริส จอห์นสัน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า EU มีความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงทางการค้ากับสหราชอาณาจักร ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ยังคงค้าง ได้แก่ สิทธิในการประมง กฎระเบียบด้านความช่วยเหลือของรัฐ (State Aid) การแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน (level of playing field) และ มาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของไทยนั้น ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์การเจรจาความตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและ EU อย่างใกล้ชิด เนื่องจากได้ดำเนินมาจนถึงช่วงสำคัญที่ใกล้จะได้ข้อสรุป ซึ่งผู้ประกอบการไทยอาจได้รับผลกระทบในเรื่องกฎระเบียบ อัตราภาษี โควตา และมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป ผู้ส่งออกไทยจึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าของสหราชอาณาจักร ตลอดจนหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่สหราชอาณาจักรยอมรับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออก อีกทั้ง การหาแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสำหรับสินค้าที่จะส่งออกมายังสหราชอาณาจักรต่อไป

---

สรุปโดย สดต. ลอนดอน